

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1414/UBND-CAQ

Quận 5, ngày 20 tháng 7 năm 2023

V/v Tăng cường công tác
phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân
cư, hộ gia đình và nhà ở kết hợp
sản xuất, kinh doanh

Kính gửi:

- Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể trực thuộc quận;
- Công an quận;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường.

Trong thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng xảy ra liên tiếp các vụ cháy tại nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, hộ gia đình gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, điển hình như:

- Vụ cháy xảy ra hồi 14 giờ 00 phút ngày 12 tháng 5 năm 2023 tại cơ sở kinh doanh Phòng trà Nhật - Hàn Akatsuki, địa chỉ: 144 Văn Cao, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng làm 03 người tử vong, toàn bộ tài sản trong nhà bị cháy rụi.

- Vụ cháy xảy ra hồi 7 giờ 40 phút ngày 13 tháng 5 năm 2023 tại địa chỉ số 24 phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội làm 04 người tử vong.

- Vụ cháy xảy ra hồi 02 giờ 00 phút sáng ngày 31 tháng 5 năm 2023 tại địa chỉ số 948 đường Phan Châu Trinh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam, cơ sở có quy mô 02 tầng kinh doanh văn phòng phẩm làm 02 người chết, 01 người bị thương.

- Vụ cháy xảy ra hồi 18 giờ 00 phút ngày 27 tháng 6 năm 2023 tại căn nhà cấp 4 nằm sâu trong hẻm số 18 đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, Quận Bình Thạnh làm 02 người chết.

- Mới đây nhất vụ cháy xảy ra hồi 05 giờ 20 phút ngày 08 tháng 7 năm 2023 tại ngôi nhà số 12 Thổ Quan, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, cơ sở có quy mô 04 tầng, kinh doanh phụ kiện ngành Nail, làm 03 người tử vong, toàn bộ tài sản trong nhà bị cháy rụi. Các vụ cháy trên để lại hậu quả rất thương tâm, gây nhiều bất an, lo lắng trong Nhân dân.

Để chủ động ngăn ngừa, không để cháy xảy ra hoặc giảm thiểu các nguy cơ gây cháy, nổ và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra tại các khu dân cư trên địa bàn quận; Ủy ban nhân dân quận yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, ngành, trung tâm và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung sau:



1. Các ban, ngành, đoàn thể trực thuộc

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ quản lý các trụ sở, cơ quan cần tổ chức thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Công văn số 115/UBND-CAQ ngày 20 tháng 1 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy mùa hanh khô và Tết Nguyên Đán; Kế hoạch số 43/KH-UBND-CAQ ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận về triển khai thực hiện việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn Quận 5 và Công văn số 315/UBND-CAQ ngày 21 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận về tiếp tục triển khai thực hiện và nhân rộng mô hình Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng. Trong đó, chú trọng các biện pháp quản lý nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư có hẻm sâu, xe chữa cháy không thể tiếp cận; chủ động nắm tình hình về hoạt động phòng cháy chữa cháy thực tế tại tất cả các khu dân cư, các khu phố, tổ dân phố trên địa bàn quận để nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đề ra các giải pháp cụ thể về phòng cháy chữa cháy. Tiếp tục vận động, hướng dẫn các hộ dân trên địa bàn mở lối thoát nạn thứ 2 đáp ứng yêu cầu thoát nạn, để giảm thiểu thiệt hại về người khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy, ý thức trách nhiệm của chủ hộ gia đình, người dân trong việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại hộ gia đình và khu dân cư; huấn luyện nâng cao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng tại chỗ (dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố) có khả năng xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống cháy, nổ xảy ra.

- Duy trì công tác kiểm tra về phòng cháy chữa cháy đối với các khu dân cư trên địa bàn quận (tập trung kiểm tra kỹ công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư có các hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh hàng hóa, hóa chất dễ cháy, nổ trên tổng số nhà ở hộ gia đình; khu dân cư có các cửa hàng kinh doanh Gas, cửa hàng xăng dầu, khu dân cư có nhiều hộ cho thuê phòng trọ) để phát hiện và đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời các thiếu sót về phòng cháy chữa cháy có thể phát sinh nguy cơ gây cháy, nổ.

Trong quá trình kiểm tra cần chú ý việc thực hiện quy các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy như: điều kiện giao thông, nguồn nước chữa cháy; việc sử dụng nguồn nhiệt, nguồn điện; khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy; phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy; thường trực bảo vệ nhất là vào các ngày nghỉ, ngày lễ và ban đêm của lực lượng dân phòng.

- Vận động, tuyên truyền tất cả đảng viên, cán bộ công nhân viên nêu gương trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, tự trang bị bình chữa cháy, mở lối thoát nạn khẩn cấp tại hộ gia đình nơi mình sinh sống, đồng thời vận động người thân trong gia đình, hàng xóm láng giềng thực hiện tốt chủ trương nhằm đảm bảo an toàn PCCC, kịp thời chữa cháy, thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

2. Công an quận

- Chủ trì phối hợp các đơn vị chức năng liên quan, Ủy ban nhân dân 14 phường nội dung tăng cường tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy vào các buổi tuyên truyền về an ninh trật tự, các buổi sinh hoạt khu phố, tổ dân phố; tuyên truyền tại các khu vui chơi tập trung đông người, các khu vực tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại địa phương bằng nhiều hình thức khác nhau, chú trọng ứng dụng mạng xã hội, công nghệ thông tin.

- Tiếp tục phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị, Ủy ban nhân dân 14 phường, Công ty Điện lực Chợ lớn, rà soát, kiểm tra hệ thống lưới điện tại các khu dân cư, các khu nhà trọ, chung cư cũ trên địa bàn quận, phát hiện kịp thời các thiếu sót về an toàn phòng cháy chữa cháy, đề xuất giải pháp nâng cấp, sửa chữa khắc phục những khu vực lưới điện có nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

- Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình; xử lý nghiêm đối với chủ hộ gia đình, chủ nhà trọ thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra cháy.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế tại các khu dân cư. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để chủ động xử lý các tình huống khi xảy ra cháy, nổ. Kiểm tra rà soát các bến, bãi lấy nước, các trụ nước chữa cháy trên địa bàn tạo điều kiện tốt nhất để khi cháy, nổ xảy ra có đủ lượng nước chữa cháy kịp thời, hiệu quả.

- Tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa quận

Phối hợp Công an quận, Phòng Tư pháp quận, Ủy ban nhân dân 14 phường tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy tại hộ gia đình, khu dân cư bằng nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; các trang thông tin của quận, bản tin quận...

4. Ủy ban nhân dân 14 phường

- Tiến hành rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có nguy hiểm về cháy, nổ nằm xen kẽ các khu dân cư và có khả năng cháy lan từ cơ sở sang khu dân cư hoặc ngược lại để kịp thời hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy; tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và các cơ sở được phân cấp quản lý theo Phụ lục IV Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tiếp tục tổ chức xây dựng các phường điểm, khu phố điểm về công tác phòng cháy chữa cháy để nhân rộng mô hình này đến tất cả các phường, khu phố thuộc quận. Thực hiện quy chế dân chủ của Nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy như vận động Nhân dân phát hiện, tố giác các cá nhân, hộ gia đình, cơ

sở vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, vận động Nhân dân tự trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ,...

- Tổ chức kiểm tra, vận động Nhân dân, giải tỏa các trường hợp xây cất, coi nói lấn chiếm vỉa hè, lòng hẻm để kinh doanh, buôn bán gây ảnh hưởng đến công tác thoát nạn cũng như các hoạt động chữa cháy khi xảy ra sự cố cháy, nổ xảy ra; vận động, ***hướng dẫn các hộ dân trên địa bàn mở lối thoát nạn thứ 2*** để giảm thiểu thiệt hại về người khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Lòng ghép tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trong sinh hoạt khu phố, tổ dân phố bằng nhiều hình thức, khuyến cáo người dân cần trang bị những kiến thức cơ bản về thoát nạn trong đám cháy; không sạc điện thoại, máy tính, xe điện qua đêm; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện trong phạm vi hộ gia đình, trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy xách tay, mặt nạ lọc độc, nước chữa cháy và biết cách sử dụng những phương tiện này,...

- Chỉ đạo các khu phố, tổ dân phố củng cố, kiện toàn nhân sự lực lượng dân phòng, lực lượng bảo vệ dân phố đảm bảo đủ quân số và được trang bị các kiến thức nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, phương tiện phòng cháy chữa cháy.

Tiếp tục phát huy có hiệu quả ***phương châm 4 tại chỗ: lực lượng tại chỗ; phương tiện tại chỗ; vật tư hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ***. Tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị chữa cháy ban đầu đã được trang bị tại các khu phố, tổ dân phố và bổ sung phương tiện cần thiết đủ khả năng xử lý kịp thời có hiệu quả khi đám cháy mới phát sinh.

- Bố trí, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị để phối hợp tổ chức vận động người dân biết, hiểu được những lợi ích, hiệu quả của tổ liên gia trong công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ trong hoạt động thường ngày để tự nguyện tham gia xây dựng Tổ liên gia bảo đảm thời hạn được Thủ tướng chính phủ, Bộ Công an giao, cụ thể:

Xây dựng Tổ liên gia an toàn về PCCC (***có 100% nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ liền kề nhau tham gia tổ liên gia***), ưu tiên hoàn thành trước các tổ liên gia tại các khu phố tập trung đông người có nhiều nhà ở hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ; kết hợp tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn tại tổ liên gia khi được thành lập;

100% hộ gia đình có lối ra khẩn cấp thứ 2 (đối với nhà từ 02 tầng trở lên), có phương án thoát nạn phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình;

Hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy xách tay (***từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 hoàn thành vận động 50% hộ gia đình tự trang bị một bình chữa cháy và đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 hoàn thành 100% trên toàn Quận***);

Tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các hộ gia đình thông qua các lớp tập huấn hoặc lòng ghép trong công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, triển khai xây dựng mô hình an toàn phòng cháy chữa cháy, họp, sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố... (***từ nay đến ngày 30***

Handwritten red markings on the left margin, possibly a signature or initials.

Handwritten red markings in the center of the page, possibly a signature or initials.

Handwritten red markings in the center of the page, possibly a signature or initials.

tháng 9 năm 2023, có 50% hộ gia đình có ít nhất một người được tập huấn về kỹ năng chữa cháy, thoát nạn và đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 hoàn thành 100% trên toàn quận);

Hướng dẫn Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy xây dựng, tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương (**trong Quý III năm 2023, có 100% Tổ liên gia tổ chức thực tập phương án**); phối hợp với Ban quản trị nhà chung cư, đơn vị quản lý nhà tập thể tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn đột xuất, vận động hộ gia đình tại các nhà tập thể mở lối ra khẩn cấp tại vị trí các ban công có lắp đặt “khung sắt che chắn”.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trên. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc về nghiệp vụ trao đổi thông tin qua Công an quận. Giao Công an quận theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện của các đơn vị và tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.QU- TT.UBND/Q5;
- Phòng PC07 - CATP;
- VP. UBND/Q5;
- Lưu: VT. CAQ, § 8 b.

TH

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Trung

CHỈ MİN

